

แบงก์ชาติรุกฆาตธนาคาร คุมวงเงินปล่อยสินเชื่อเอง

ผู้จัดการรายวัน - รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาประนอมหนี้ สั่งแบงก์ชาติรุกหนัก เป็นผู้กำหนดกรอบตัวเลขสินเชื่อให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยอ้างเพื่อเป็นตามเงื่อนไขตัวเลขอัตราดอกเบี้ยเงินเติบโต 1% ตามหนังสือเจตจำนง 6

ต่อไปนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)จะเป็นผู้กำหนดทิศทางการขยายตัวของสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์ควรจะปล่อยออกสู่ระบบ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อที่จะให้กับลูกค้าใหม่หรือสินเชื่อที่จะให้กับลูกค้าเดิม ม.ร.ว. จัตุรง-

คณ โสณกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเผยและว่า หลักการในการกระจายของสินเชื่อที่เหมาะสมหรือควรจะปล่อยไปในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใด จำนวนเท่าไร ธปท.จะเป็นผู้รู้ดี นอกจากนั้น แบงก์ชาติจะ

เสนอตัวเลขของการปรับลดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล)รวมทั้งดูแลความเพียงพอของทุนจดทะเบียนของแต่ละธนาคารเพื่อขอรับการปล่อยสินเชื่อใหม่

■ แบงก์ชาติ

และการกันสำรองที่จะเกิดขึ้น และนำไปสู่พื้นฐานการดำเนินการประណอมหนี้ที่สำเร็จมากขึ้น

“ไม่เร็วๆ นี้ ธปท. จะเชิญผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ไทย และผู้บริหารธนาคารพาณิชย์มาหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจการของธนาคาร โดยเน้นการปล่อยสินเชื่อและแนวทางและเกณฑ์ที่จะต้องปรับลดตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) และความเพียงพอของทุนจดทะเบียนของธนาคารพาณิชย์เพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อใหม่”

ขณะนี้ ธปท. กำลังอยู่ในระหว่างการกำหนดตัวเลขดังกล่าวอยู่ โดยให้ผู้ช่วยผู้ว่าการที่รับผิดชอบสายนโยบายการเงิน และรับผิดชอบสายนโยบายสถาบันการเงิน รวมทั้งฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กำหนดตัวเลขที่เหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรองรับหรือสร้างให้เกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ 1% ในปีหน้าตามที่กำหนดในหนังสือแสดงเจตจำนงฉบับที่ 6 ที่ประกาศออกมา

ตัวเลขที่กำหนดออกมานี้ จะเปรียบเสมือนการบังคับกรอบ ให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินกิจการไปตามแนวที่จะออกมา เมื่อได้ตัวเลขแล้ว ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์จะส่งตัวเลขเหล่านี้ไปยังผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้พิจารณาว่าสามารถจะดำเนินการตามตัวเลขได้หรือไม่ โดยจะมากหรือน้อยในการประชุมระหว่าง ธปท. กับธนาคารพาณิชย์ที่จะจัดขึ้น หากธนาคารพาณิชย์มีข้อขัดข้อง หรือปัญหาอุปสรรคใดๆ ก็สามารถที่จะมาต่อรองและหารือกับ ธปท. ได้เพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมและพอใจทั้งสองฝ่าย”

ธปท. ตั้งเครดิตบูโรเอง

ยื่นพร.บ. ให้คลังแล้ว

ม.ร.ว. จิตมิ่งคล สโตนกุลเปิดเผยถึง การตั้งบริษัทเครดิต บูโร หรือองค์การกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินเชื่อระหว่างสถาบันการเงินว่า ขณะนี้ร่างพร.บ. การตั้งบริษัทเครดิต บูโร ได้ส่งให้ฝ่ายบริหาร นิคมฯ แหม่มนั้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติและเสนอเข้ารัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไป โดยหลักการ จะตั้งขึ้นมาเป็นนิติบุคคล โดยไม่เบียดเบียน ธปท. จะเป็นผู้ส่งข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าให้กับการขายข้อมูลของเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี โดยจัดส่งข้อมูลจากฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุนของ ธปท.เอง แต่หลังจากนั้น ธนาคารสมาชิกจะเป็นผู้จัดหาและเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเอง ในหลักการแล้ว ธปท. จะปล่อยให้สมาคมธนาคารไทยดำเนินการจัดตั้งด้วยตนเองก่อนหลังจากร่างพร.บ. ดังกล่าวผ่านสภาออกมาแล้ว”

อย่างไรก็ตามภายใน 1 เดือนหลังจากร่างพร.บ. ออกมา สมาคมธนาคารไทยยังไม่สามารถจัดตั้งได้ทาง ธปท. จะดำเนินการจัดตั้งเครดิต บูโรของตนเองขึ้น โดย ธปท. ถือหุ้น 100% และใช้ข้อมูลจากธนาคารเอง

และจะเริ่มหาตัวผู้จัดการและผู้ดำเนินการเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพราะทางการเห็นว่าการตั้งเครดิต บูโรขึ้นมาจะมีความสำคัญต่อการปล่อยสินเชื่อใหม่ในระบบการเงินของไทยค่อนข้างมาก

หากสถาบันการเงินต้องการเข้าร่วมทุนในเครดิต บูโร เครดิต บูโรที่ ธปท. ตั้งขึ้นนี้ จะต้องขายหุ้นให้กับสถาบันการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการขายหุ้นออกไปเกินกว่า 51% เมื่อใด จะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดทันที เพราะมีเอกชนเข้ามาถือหุ้นใหญ่ หากเป็นกรณีนี้ทาง ธปท. จะให้ข้อมูลสินเชื่อต่อเนื่องอีก 2 ปีจากการเข้าถือหุ้น 51%

การตั้งเครดิต บูโรนี้ ไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมายเดิมประกอบการร่างพร.บ. ใหม่ แต่ในพร.บ. ใหม่ จะมีการให้อำนาจยกเว้นกฎหมายเก่าคือให้ ธปท. ถือหุ้นในนิติบุคคลเครดิต บูโรได้ 100% และให้สามารถเปิดเผยข้อมูลสินเชื่อให้กับสมาชิกซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น ที่มร.ว. คลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

เสนอรัฐหากอ.โกแบรก

ช่วยปรับโครงสร้างหนี้

นายไพฑูรย์ ก็สำเร็จ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ในขณะนี้ว่าขณะนี้ทางรัฐบาลได้พยายามที่จะทำให้กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้เดิน

หน้าไปด้วยดีแต่เนื่องจากปัญหาระหว่างสถาบันการเงิน (เจ้าหนี้) แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันในโครงสร้างของสินเชื่อที่ปล่อยให้กับธุรกิจ (ลูกหนี้) เช่น มียอดหนี้ที่มากและน้อยแตกต่างกัน การมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือรวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการค้าด้วย

“ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่การคลังค่อนข้างยาก โดยทั่วไปถ้าเป็นแบงก์เดียวกันก็ไม่ลำบากนัก ซึ่งตกลงต้องเป็นเรื่องของลูกหนี้กับเจ้าหนี้ด้วยกันถ้ามีมือที่ 3 เข้ามาก็คงไม่ยุ่งยาก โดยเจ้าหน้าที่อยากปรับโครงสร้างหนี้ได้เพื่อลดหนี้เอ็นพีแอลและลดการกันสำรองไม่ว่าการลดดอกเบี้ย ยืดหนี้ให้ชำระที่ยาวขึ้นแต่ส่วนลูกหนี้ก็ต้องยอมเสียบ้างไม่ใช่ไปคิดว่าได้ลดหนี้อย่างเดียว”

ทั้งนี้ในกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ นั้นทางรัฐบาลต้องพยายามสร้างกลไกให้การประណอมหนี้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าต่อไปให้ได้เท่าที่จะทำได้ เช่น ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จอย่างดีคือการประណอมหนี้ของอุตสาหกรรมนำตาลระหว่างเจ้าหนี้ทั้งหมดและลูกหนี้ที่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประណอมหนี้

นายไพฑูรย์กล่าวถึงกรการยกเลิกการสำรองเกณฑ์จัดชั้นลูกหนี้ปกติ 1% นั้นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้ธนาคารพาณิชย์มีสภาพคล่องที่จะปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินสำรองที่แต่ละธนาคารต้องรับผิดชอบหลังจากที่ปล่อยสินเชื่อไปแล้วซึ่งเงินที่สำรองก็คือเงินฝากของประชาชนที่ธนาคารแต่ละแห่งต้องเสียดอกเบี้ยให้

“เป็นข้อเสนอที่แบงก์ต่างๆ ผ่านมายังสมาคมธนาคารไทยเพื่อให้ทาง การพิจารณาเกี่ยวกับการยกเลิกการสำรอง 1% เนื่องจากเป็นภาวะกับธนาคารที่ไม่ได้ทำให้เงินที่สำรองเกิดประโยชน์เท่าที่ควร”

ทางด้านนายอรรถเดช พิษผล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) กล่าวสนับสนุนให้ทางการออกบทลงโทษเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินที่ให้ความร่วมมือในกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้

เขาเชื่อว่าการประណอมหนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ดังนั้นทางการจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างจริงจัง ■